



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นั้น โดยกำหนดให้จัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมากและมีการแข่งขันสูง จึงเลื่อนการสอบออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และขณะนี้นายกรัฐมนตรีประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้เปิดสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 ภายใต้เงื่อนไขให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยมีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษา การอบรม การประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบหรือการคัดเลือกบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอกำหนดวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่สอบ	สถานที่สอบข้อเขียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.	ณ หอประชุมวิศาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ค.ม. การบริหารการศึกษา	21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.	

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน
 2. ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
 3. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค
- ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนมาก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคและขอให้แอดไลน์กลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากบัณฑิตวิทยาลัยอีก 1 ช่องทาง



จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ บุญกำเนิด)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย